

สรุปสาระสำคัญและข้อสั่งการในการประชุม ศปท.พม.ครั้งที่ ๕๒๘/๕๗-๕๙

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ห้องประชุม ชั้น ๔

ประธาน : พล.ต.อ. อุดุลย์ แสงสิงแก้ว รวท.พม. (Conference ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จ.ลำปาง)

ผู้สั่งการ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
รวท.พม.	<p>๑. จากการลงพื้นที่ตรวจสอบเยี่ยมโครงการก่อสร้างศูนย์ผู้สูงอายุ ด.ป่าแดด จ.เชียงใหม่ และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ จ.เชียงใหม่ ทำให้เห็นว่า กระทรวงฯ มีที่ดินที่เหมาะสมสำหรับการจัดทำโครงการบ้านผู้สูงอายุ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาวางแผนเพื่อดำเนินโครงการฯ โดยเร็ว</p> <p>๒. การขับเคลื่อนงานในระยะต่อไป อาทิ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีการแข่งขันในทางสาธารณะ/การทะเลาะวิวาท/การกระทำความรุนแรงของเด็กและเยาวชน ขอให้ขับเคลื่อนการตามกฎหมาย/มาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้บทบาทภารกิจของ พม. - การประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้บุคลากร พม.ใช้บริการห้องสมุด เพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู้ - การประกาศผลการจัดอันดับประเทศไทยในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป - กรณีเยาวชนหญิง อายุ ๑๕ ปี ถูกนายจ้างแจ้งความจับข้อหาลักทรัพย์มูลค่ากว่า ๑๐ ล้านบาท ขอขอบคุณกระทรวงฯ ที่เร่งดำเนินการ ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบข้อมูล กระบวนการทางกฎหมาย คุ้มครอง และเยียวยาสภาพจิตใจของเด็กและครอบครัวต่อไป - กรณีการก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมของวัดธรรมกาย บนพื้นที่ของนิคมสร้างตนเองลำตะคอง จ.นครราชสีมา ขอให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง การดำเนินการภายใต้กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับของ พม. และเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องให้สังคมทราบต่อไป 	<p>ผล/กคช</p> <p>ดย.</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>สป.</p> <p>ดย.</p> <p>พล.</p>
ปพท.	<p>๓. การดำเนินงานตามข้อสั่งการ/ขับเคลื่อนงานภายใต้บทบาทภารกิจ อาทิ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีการแข่งขันในทางสาธารณะ/การทะเลาะวิวาท/การกระทำความรุนแรงของเด็กและเยาวชน ขอให้จัดทำแผนการดำเนินงาน (Road Map) สรุปรายงาน และจัดทำ Infographic เสนอ รวท.พม. และ ปพท.ด้วย - ขอให้ทุกหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นห้องสมุดของแต่ละหน่วยงาน และจัดทำระบบให้พร้อมสำหรับการใช้งาน - ขอให้ติดตามการประกาศผลการจัดอันดับประเทศไทยในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์อย่างใกล้ชิด และจัดเตรียมข้อมูลให้มีความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป - กรณีการก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมของวัดธรรมกาย บนพื้นที่ของนิคมสร้างตนเองลำตะคอง จ.นครราชสีมา ขอให้เตรียมการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อมูล และวางแผนการดำเนินงานตามขั้นตอนต่อไป - ขอให้ทุกหน่วยงานจัดส่งผลการดำเนินงานที่สำคัญให้ กยค. ในทุกวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ ภายในเวลา ๑๖.๐๐ น. ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้แก่ ร.นรม. (พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย) ในการนำเสนอสู่ที่ประชุม ครม.ต่อไป - การจัดเตรียมข้อมูลและสรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการ - การจัดทำแผนการดำเนินงานกระทรวงฯ รอบ ๓ เดือน และจัดส่งให้ กยค.สรุปรวบรวมต่อไป - การเร่งรัดจัดทำอนุบัญญัติให้แล้วเสร็จ และสรุปจัดทำเป็น Infographic - การจัด Workshop ของกลุ่มนิติกรกระทรวงฯ - การเตรียมการต้อนรับ นรม.ในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า และการเตรียมเอกสารเผยแพร่ในงานฯ ขอให้ทุกหน่วยงานจัดส่งเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์งานที่สำคัญให้แก่ กยค. - การจัดทำเอกสารทางราชการเพื่อแสดงความยินดีแก่ข้าราชการดีเด่น ที่ได้รับรางวัลในวันข้าราชการพลเรือน 	<p>ดย.</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>สป.</p> <p>พล.</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>พท.</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>สป.</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>สป.</p>

หนังสือด่วนที่สุด ที่ รท ๐๓๐๑/ว ๓๖๖๔๗ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๙

จิราภรณ์ ฟูสุตา บุษบาศงสมจิตต์
(นางจินตพัฒน์สุตา บุษบาศงสมจิตต์)
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๙

ทราบ
นางสาวแรมรุ่ง สุบรรณเสณีย์
(นางนภา เศรษฐกร)
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๙

เชิญเอกอ.อ.อ.
เพื่อไปรอพร้อมและ
พิจารณาสั่งการ
ร.น.อ. กฤษ.
๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๙